
 

 

 

 

   
 

6. fundur skólaráðs 27. maí 2025 

Mætt: Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir skólastjóri, Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir 
aðstoðarskólastjóri, Þórunn Jónsdóttir fulltrúi kennara, Svanhildur Ýr Sigþórsdóttir 
formaður foreldrafélagsins, Magnús Róbertsson fulltrúi foreldrafélagsins, Arnbjörg Mist 
Ásgeirsdóttir fulltrúi grenndarsamfélagsins, Una Björk Unnarsdóttir fulltrúi kennara og 
Kristín Garðarsdóttir fulltrúi starfsmanna.  

Forföll: Rebekkah Chelsea, fulltrúi nemanda og Hulda Karen B. Freysdóttir fulltrúi 
nemenda voru í útskriftarferð og vorferð. 

Dagskrá fundarins: 

1. Vinnustaðagreining 
Farið yfir vinnustaðagreininguna sem koma vel út þetta skólaárið. Við hækkuðum 
okkur í öllum þáttum. 

 
2. Upplýsingatækni - spjöldin 

Foreldrar óskuðu eftir því að farið væri yfir reglurnar um spjöldin og hvað skólinn 
er að gera til þess að sporna við almennri notkun á spjöldunum. Vilborg 
deildarstjóri UT kom á fundinn og fór yfir reglurnar og urðu góðar umræður.   
 

3. Skólalóðin 

Óskað var eftir frá bænum að allir grunnskólar gerðu þarfagreiningu fyrir 
skólalóðir sínar. Við ákváðum að fá foreldraráð með okkur í lið og þau komu með 
flottar hugmyndir sem fóru í skjalið. Einnig var óskað eftir hugmyndum frá 
nemendum og stafsfólki. 
 

4. Nemendamál 
Þar sem nemendur voru í ferðalögum þá var þessum lið frestað. 
 

5. Vorhátíð foreldrafélagsins 

Mikilvægt að rafmagnið fyrir vorhátíðina 4. júní verði í lagi. Foreldrafélagið ætlar 
að taka saman hvað þarf og vera í sambandi við Guðbjörgu Ingu.  
Annars er allt klárt fyrir hátíðina. 

 
Önnur mál  

Enginn önnur mál. 
 
 


